

## TOA ĐÀM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2024) VÀ GẶP MẶT, CHIA TAY GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ

Lúc sinh thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết " **Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý**". Nếu có ai đó nói: Thầy cô giáo như những người lái đò chở khách qua sông. Vâng đây là những người lái đò hết sức tận tâm và đầy trách nhiệm, những người lái đò ấy đã chở những chuyến đò nặng đầy kiến thức vượt qua bão gió đưa con đò cập bến tương lai, cuộc đời nhà giáo chở biết bao chuyến đò, những người khách cập bến bình yên nhưng vẫn còn đau đáu nhớ về người lái đò chung tình quý giá. Qua thời gian, qua năm tháng, từng người, từng người thành đạt, trưởng thành luôn nhớ về những cô giáo đã có nhiều công sức và tình yêu thương để nâng cánh cho ta bay xa trên bầu trời kiến thức.

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay  
Người ta bảo là nghề cao quý nhất  
Có một nghề không trồng cây vào đất  
Nhưng nở cho đời những đóa hoa thơm.

Hòa chung trong không khí tung bừng phấn khởi của cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hôm nay, trường Tiểu học Phan Bội Châu long trọng tổ chức buổi toạ đàm “Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024) và gặp mặt, chia tay giáo viên nghỉ hưu theo chế độ” nhằm tri ân các thầy cô - những người đã và đang cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp "trồng người" cao quý. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được, lắng nghe những lời tri ân chân thành và gửi đến các thầy cô những tình cảm tốt đẹp nhất.

Mở đầu buổi lễ, sân trường như bừng sáng với các tiết mục văn nghệ sôi động, ý nghĩa do các em học sinh dàn dựng và biểu diễn. Những bài hát, điệu múa tràn đầy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc gửi đến thầy cô. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát là một lời tri ân chân thành, như những bông hoa tươi thắm dâng lên người thầy, người cô nhân ngày trọng đại này.



*Tiết mục múa “ Cây đa quán đốc- Lớp 5C biểu diễn*



*Tiết mục múa Âm vang tây nguyên - học sinh khối 5 biểu diễn.*



*Tiết mục múa hát phụ họa Bức họa đồng quê - học sinh khối 5 biểu diễn.*

Tiếp theo, cô Trần Thị Bạch Yến – Hiệu trưởng nhà trường – đã có bài diễn văn đầy xúc động. Trong bài phát biểu, cô đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các thầy cô trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời khẳng định những thành tựu nổi bật mà trường Tiểu học Phan Bội Châu đã đạt được trong thời gian qua. Những lời tri ân chân thành và khích lệ ấy không chỉ là sự động viên tinh

thần mà còn là nguồn năng lượng để các thầy cô tiếp tục gắn bó và cống hiến hết mình.



**Cô Trần Thị Bạch Yến – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, đọc diễn văn.**

Trong không khí ấm áp và đầy xúc động của buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Nguyễn Duy Ngọc – cựu phó hiệu trưởng nhà trường - người từng gắn bó sâu sắc với sự phát triển của trường đã có đôi lời chia sẻ đầy ý nghĩa.

Thầy mở đầu bài phát biểu bằng niềm xúc động khi được trở lại ngôi trường nơi mình từng công tác, gặp lại đồng nghiệp, học trò và cảm nhận bầu không khí tràn đầy tình yêu thương, đoàn kết.



**Thầy Nguyễn Duy Ngọc – cựu phó hiệu trưởng lên phát biểu cảm nghĩ.**

Đại diện cho phụ huynh toàn trường, bà Lê Thị Nhung – Hội trưởng Hội phụ huynh – đã thay mặt các phụ huynh gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô. Bài phát biểu

ngắn gọn nhưng tràn đầy cảm xúc đã thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn của các phụ huynh học sinh đối với những người thầy, người cô đã dìu dắt các con trong từng bài học, từng bước đi đầu đời.



***Bà Lê Thị Nhung – Hội trưởng hội phụ huynh phát biểu cảm nghĩ.***

Không khí của buổi lễ trở nên lắng đọng hơn khi thầy Nguyễn Tiến Tới đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đọc diễn văn chia tay các cô giáo sắp về nghỉ hưu. Những lời tri ân chân thành, những dòng hồi tưởng về chặng đường cống hiến không mỏi mệt của các cô đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.



***Thầy Nguyễn Tiến Tới – Phó hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn chia tay giáo viên nghỉ hưu.***

Đáp lại tình cảm ấy, đại diện giáo viên nghỉ hưu – cô Lê Thị Lợi – đã có đôi lời phát biểu. Cô bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được đồng hành cùng sự phát triển của nhà trường, gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, học trò và phụ huynh đã luôn ủng hộ, chia sẻ suốt hành trình sự nghiệp của mình.

Để ghi nhận và tri ân những cống hiến của các cô, nhà trường đã tổ chức buổi tặng quà chia tay. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc.



**Hình ảnh các cô giáo nhận bó hoa chia tay tươi thắm.**

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sự nghiệp giáo dục của xã Ea Drong có nhiều khởi sắc và phát triển. Sự chuyên mình mạnh mẽ về cơ sở vật chất nhà trường, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác đào tạo của nhà trường cho đến các hoạt động thi đua dạy tốt và học tốt, trong khuôn viên nhà trường khang trang sạch đẹp tất cả đã tạo lên một phong trào thi đua, ngành ngành chăm lo cho giáo dục, nhà nhà thi đua làm giáo dục, người người ủng hộ để sự nghiệp giáo dục của toàn dân được phát triển. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 vui mừng đến thế, niềm vui lớn nhất đó là được sống trong một môi trường giáo dục tràn ngập sự yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ chăm lo của Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân đã dành cho nhà trường các cô giáo gắn bó hơn với sự nghiệp trồng người. Học sinh được học tập trong một môi trường giáo dục thân thiện, Lớp sau kế cận lớp trước, các thầy cô giáo đã dìu dắt hàng vạn học sinh trưởng thành, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới toàn diện về giáo dục thực hiện trong cả nước. Mỗi thầy cô giáo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với lòng nhiệt huyết của mình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và không ngừng học tập rèn luyện là tấm gương sáng luôn xứng đáng là niềm tin cho các thế hệ học sinh và của Đảng bộ và nhân dân toàn xã.

Nhân dịp kỉ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam thầy và trò trường Tiểu học Phan Bội Châu xin được chân thành cảm ơn về sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần mà các cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân đã dành cho nhà trường trong thời gian qua. Xin chúc các “kĩ sư tâm hồn” luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, cố gắng nỗ lực và quyết tâm hơn nữa, thực hiện tốt các phong trào thi đua, giảng dạy và học tập theo hướng chất lượng và hiệu quả, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm

vụ đã đề ra cho năm học 2024-2025, tạo tiền đề cho năm học tiếp theo. Chúc cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển!